

HỘI NGHỊ THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH NĂM 2018

Chiều ngày 10/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị có các lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo Tổng cục Thống kê và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thống kê.

Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014 - 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Kết quả của Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố, phát triển Hệ thống thống kê nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao một số bộ ngành đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thống kê được giao, thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê cũng như công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều con số đáng lo ngại về thống kê bộ, ngành.

Để công tác thống kê đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ các bộ, ngành cần thực hiện trong thời gian tới.



Ban chủ tọa điều hành Hội nghị

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Từ ngày 17 đến ngày 20/12/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện tổ chức quốc tế; đại diện các bộ, ngành; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên BCĐ Tổng điều tra từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành viên Tổ thường trực BCĐ trung ương; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK.



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả

Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong các nội dung tập huấn để thực hiện triển khai hướng dẫn tại địa phương trong thời gian tới.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

KHAI THÁC BIGDATA ĐỂ SẢN XUẤT SỐ LIỆU THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC LÀ XU HƯỚNG KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC

Đó là ý kiến của đại biểu đến từ UNDP tham dự Hội thảo về Kết quả thu thập thông tin giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên các trang web để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) tổ chức sáng ngày 21/12/2018 tại Hà Nội. TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự có các chuyên gia đến từ UNDP, khoa Thống kê (Đại học Kinh tế Quốc dân); đại diện lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị thuộc TCTK.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày những nội dung chính về kết quả nghiên cứu Big data của Viện KHTK trong thời gian qua. Các ý kiến tham luận của các chuyên gia cũng như nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự đã khẳng định đây là một hướng đi mới, tất yếu của ngành Thống kê nói riêng và xã hội nói chung. Khai thác nguồn dữ liệu lớn là một việc làm rất khó nhưng Viện KHTK đã dám mạnh dạn, tiên phong đi đầu trong ngành để nghiên cứu mặc dầu điều kiện về cơ sở vật chất, con người chưa đáp ứng đầy đủ. Hội thảo cũng đã khẳng định nghiên cứu này rất có ý nghĩa, sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu khác như thu thập để tính chỉ số niềm tin người tiêu dùng, chỉ số bất động sản, các dự báo, cảnh báo cho chính sách vĩ mô...



Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu bước đầu của Viện KHTK. Đồng thời Ông chỉ đạo Viện KHTK tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội thảo để khắc phục những hạn chế, đề xuất các hướng nghiên cứu mới; các đơn vị liên quan tích cực phối hợp và chia sẻ để kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Ngày 27/12/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự buổi Họp báo có lãnh đạo TCTK; lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các Bộ, cơ quan trung ương; và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tới đưa tin.

Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Bích Lâm đã thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam quý IV và năm 2018. Theo đó, kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm qua với mức tăng 7,08%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Trong buổi họp báo, TCTK giải đáp các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí và đưa ra những đánh giá, phân tích về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, cũng như những tác động của bối cảnh trong nước và thế giới đến diễn biến kinh tế - xã hội năm 2019.



Đại diện TCTK trả lời câu hỏi của các phóng viên

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 20/12/2018, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngành Thống kê đã tổ chức Hội nghị xác định các chủ đề nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025. TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Thống kê chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên đưa vào triển khai nghiên cứu giai đoạn 2021-2025 như: Ứng dụng và hoàn thiện phương pháp luận thống kê theo chuẩn quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin (trí tuệ nhân tạo, Blockchain,...) trong công tác thống kê; Nghiên cứu nguồn thông tin mới sử dụng cho thống kê nhà nước (Bigdata, Open data, dữ liệu hành chính); Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung; Hoàn thiện phương pháp biên soạn các chỉ tiêu quốc gia; Hoàn thiện bảng danh mục, phân loại thống kê; đánh giá chất lượng thống kê; đánh giá thống kê ngoài thống kê nhà nước; Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; Ước lượng khu vực nhỏ; Ban hành các chuẩn mực thống kê; Thống kê vùng, thống kê liên huyện...



Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

HỘI THẢO TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Ngày 14/12/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo trực quan hóa dữ liệu. Đồng chủ trì hội thảo có bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK và Tiến sỹ Michael Krakowski, Giám đốc GIZ. Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe và quan sát việc trình diễn trực quan hóa các dữ liệu thống kê về xuất nhập khẩu hàng hóa và tài khoản quốc gia của Việt Nam bằng sử dụng phần mềm Power BI và Tableau.

Kết luận Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương giao Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Phương pháp chế độ thống kê & CNTT và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo để tổ chức đào tạo cho công chức, viên chức trong ngành.

VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Trong tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức nghiệm thu chính thức 03 Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Tổng cục Thống kê” do TS. Vũ Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm đề tài; “Nghiên cứu điều tra niềm tin người tiêu dùng áp dụng ở Việt Nam” do ThS. Hoàng Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm đề tài; “Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương ở Việt Nam” do TS. Đinh Thị Thúy Phương làm chủ nhiệm đề tài.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều nhất trí đánh giá đây là những đề tài có tính thực tiễn rất cao, kết quả nghiên cứu về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu, nội dung đã đề ra. Hội đồng cũng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.



Hội đồng nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho TCTK, loại Khá



Hội đồng nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu điều tra niềm tin người tiêu dùng áp dụng ở Việt Nam, loại Giỏi



Hội đồng nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương ở Việt Nam, loại Giỏi

Nguồn: Lan Phương (tổng hợp)